



ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
เรื่อง การกำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓)

ตาม ที่ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้น

เพื่อให้การหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เป็นไปด้วยความเหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๙ จึงกำหนดสถานที่ปิดประกาศและสถานที่ติดแผ่นป้ายประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓) ดังนี้

กรมทหารม้าที่ ๕ รักษาพระองค์ ฯ

กำหนดสถานที่ปิดประกาศและสถานที่ติดแผ่นป้ายประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ บริเวณแหล่งกีฬา กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ ฯ

**จำนวนของประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง
ที่ผู้สมัครจัดทำได้**

๑. จำนวนของประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง มีขนาดความกว้างไม่เกิน ๓๐ เซนติเมตร และมีขนาดความยาวไม่เกิน ๔๒ เซนติเมตร ผู้สมัครจัดทำได้ไม่เกินห้าเท่าของจำนวนหน่วยเลือกตั้ง ตามประกาศเขตเลือกตั้งแต่ละเขตที่สมัคร ฯ

๒. จำนวนแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง มีขนาดความกว้างไม่เกิน ๑๓๐ เซนติเมตร และมีขนาดความยาวไม่เกิน ๒๔๕ เซนติเมตร ผู้สมัครจัดทำได้ไม่เกินสามเท่าของจำนวนหน่วยเลือกตั้งตามประกาศเขตเลือกตั้งแต่ละเขตที่สมัคร ฯ

โดยสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งต้องคำนึงถึงความเหมาะสม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด ความปลอดภัย ความมั่นคง แข็งแรง มีทัศนียภาพและทัศนวิสัยที่ดีไม่เกิดอันตรายแก่ประชาชนหรือต่อยานพาหนะ รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ หรือประชาชน และจะต้องไม่เป็นการกีดขวางทางสัญจรและการจราจร

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ร้อยตำรวจโท ภพชนก ชลานุเคราะห์
(ภพชนก ชลานุเคราะห์)

ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี